



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 19 มูลค่าข่าว 134,928.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กสอ.จับมือ 'มศว' อันเพรท 'โอท็อป' อบรมผู้ประกอบการ-เพิ่มยอดขายผ่านออนไลน์

น.ส.นิรมัช ศิริศรีสุดาภูถ ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อป ก้าวสู่สังคมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถนำทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะช่องทางการตลาดในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเพิ่มยอดขายบนสื่อสังคมออนไลน์

“โครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปให้สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างช่องทางการตลาดในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ด้วยการจัดทำเรื่องราวภูมิปัญญาและสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ”

“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปก้าวสู่สังคมดิจิทัล มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมกว่า 1,000 ราย สามารถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์และยอดขายรวมกว่า 40 ล้านบาท ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ อาทิ เว็บไซต์ Etsy, Alibaba, Lazada รวมถึงเว็บไซต์ดิจิทัล OTOP ถือว่าประสบความสำเร็จ และปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ดำเนินการรับ

สมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ม.ค. 2561 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอท็อป ระดับ 3 ดาวขึ้นไป และผู้ประกอบการจากชุมชนหมู่บ้าน CIV โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น 314 ราย จากนั้นคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อม เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเข้มข้น จำนวน 100 ราย และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาที่ดีเด่น 23 ราย พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาดีเด่นให้นำเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน”

“มีผู้ที่ได้รับรางวัล 10 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best Creative Award 5 รางวัล ได้แก่ น.ส.ศุภณี อ่วมแก้ว จากผลิตภัณฑ์โถดินเผาหุ้มผ้าทอมือ, นายธนา จันทนาการ จากผลิตภัณฑ์กล่องไม้ดัดกระดาษสา, น.ส.จุฑาทิพ ห่วงสุวรรณ จากผลิตภัณฑ์ชุดสมุดและกล่องนามบัตร, นายวิระเขต สะโรดม จากผลิตภัณฑ์เกลือสปาขัดผิว และนางกชพร เปี้ยสืบ จากผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรอบสมุนไพร

ส่วนรางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล ได้แก่ นางพนิดา แต้มจันทร์ จากผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์, น.ส.พนิดา แซ่จิว จากผลิตภัณฑ์จันทร์สมทองคำ มอยส์เจอร์สเปรย์, น.ส.ธีรารินทร์ วิสุทธิแพทย์ จากผลิตภัณฑ์ยาแก้ปวดสมุนไพรตราเพชรแดง, นายวิวัฒน์ ชำประชา จากผลิตภัณฑ์อ้วกเทพ และนายฉัตรกฤทธิ์ หล่อรุ่งอุทธา จากผลิตภัณฑ์รังนกทอง”